

KẾ HOẠCH

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;

Căn cứ Thông báo số 1963/TB-BCH ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ CHQS tỉnh Lai Châu về việc dự kiến giao chỉ tiêu gọi nhập ngũ năm 2020,

UBND huyện Tam Đường xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tạo sự thống nhất giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền cơ sở làm tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, bảo đảm đủ chỉ tiêu, số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và thực hiện công bằng xã hội trong công tác tuyển quân.

2. Yêu cầu

Thực hiện tốt các khâu, các bước, quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng đúng luật.

Phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và của cả hệ thống chính trị trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đủ chỉ tiêu, số lượng, chất lượng.

II. NỘI DUNG

1. Chỉ tiêu được giao

Chỉ tiêu UBND tỉnh dự kiến giao: 125 chỉ tiêu.

2. Tiêu chuẩn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

2.1. Tuổi đời

Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Đối với công dân đã qua đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi (*tính tròn ngày, tròn tháng, tròn năm*).

2.2. Chính trị, đạo đức

Thực hiện theo Thông tư số 50/2016/TTLT- BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về Quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

2.3. Sức khỏe

- Tuyển chọn và gọi những công dân có sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 về quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự của Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng.

- Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 đi ốp trở lên, viễn thị các mức độ), nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS.

- Nếu hình xăm, chữ xăm dưới da không thể tẩy, xóa bằng hóa chất và thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không tuyển chọn và phục vụ trong Quân đội:

+ Hình xăm, chữ xăm có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực.

+ Hình xăm, chữ xăm gây phản cảm, phản ánh không đúng về các tôn giáo, tín ngưỡng hoặc có nội dung không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, văn hóa của dân tộc, con người Việt Nam, thể hiện tư tưởng thiếu niềm tin, bi quan, tiêu cực về cuộc sống, mê tín dị đoan, hoặc mang biểu tượng của lực lượng vũ trang nước ngoài... ở những vị trí lộ diện như: Mặt, đầu, cổ, tay..

- Để đảm bảo công bằng xã hội, không để lọt một số trường hợp lợi dụng quy định về hình xăm, chữ xăm nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, Tổ khám sức khỏe cấp xã, Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện khám, đánh giá chính xác tính chất, mức độ hình xăm, chữ xăm trên cơ thể công dân có thể tẩy, xóa được hay không để xem xét, quyết định về tiêu chuẩn nhập ngũ, đồng thời có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động công dân phải tự tẩy, xóa hình xăm, chữ xăm và không xăm hình, xăm chữ lên cơ thể trước khi nhập ngũ.

2.4. Trình độ văn hóa

Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao đến thấp. Những địa phương khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa từ lớp 7/12.

Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển 20 đến 25% có trình độ văn hóa từ lớp 5, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

3. Các bước tiến hành

3.1 Công tác tuyên truyền

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản dưới Luật như: Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Thông tư số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 Quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ Quốc phòng Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Hình thức tuyên truyền: Tổ chức hội nghị quán triệt và tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự... tổ chức các buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, giao lưu gặp gỡ giữa những công dân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương với thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động trên hệ thống truyền thanh, truyền hình ở huyện, xã, thị trấn.

3.2. Đăng ký quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ

Thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý nguồn động viên, tuyền quân, nguồn sẵn sàng nhập ngũ, danh sách miễn, hoãn, phải được niêm yết công khai tại nhà văn hóa bản, UBND các xã, thị trấn và được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của các xã, thị trấn.

Những trường hợp thuộc diện miễn, hoãn, tạm hoãn gọi nhập ngũ nếu có đơn tình nguyện nhập ngũ thì được gọi khám sức khỏe, tuyển chọn gọi nhập ngũ Quân đội nhân dân.

3.3. Khám sức khỏe

Thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện (có Quyết định riêng).

Ban hành Quyết định, phát lệnh gọi công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho các công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (có Quyết định riêng).

Xây dựng kế hoạch tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bảo đảm số lượng, chất lượng, phân chia thời gian cụ thể từng xã, thị trấn (có Kế hoạch riêng)

Công dân trong diện gọi nhập ngũ đã qua khám tuyển phải đảm bảo phân loại sức khỏe loại 1,2,3 theo Thông tư Liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30/6/2016 của liên bộ bộ Y tế - Quốc phòng về Quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

3.4. Lập duyệt hồ sơ

Lập hồ sơ công dân chuẩn bị nhập ngũ gồm: Lý lịch nghĩa vụ quân sự, phiếu khám sức khỏe, phiếu xét nghiệm (ma túy, HIV), tờ khai bảo hiểm y tế, lệnh gọi nhập ngũ (nếu có). Biểu mẫu và nội dung hồ sơ thực hiện theo Công văn số 2653/QL-QSCS ngày 25/10/2016 của Cục Quân lực- Bộ Tổng tham mưu- Quân đội nhân dân Việt Nam về việc sử dụng mẫu biểu thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Lưu ý: Lý lịch nghĩa vụ quân sự và phiếu khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có ảnh mới chụp (4x6 cm) dán góc trên bên trái và đóng dấu giáp lai của UBND xã, thị trấn vào góc dưới bên phải của ảnh, tờ khai bảo hiểm y tế phải có xác nhận của UBND xã, thị trấn.

Duyệt hồ sơ: Căn cứ Thông tư Liên tịch số 50/2016/TTLT- BQP-BCA ngày 15/4 /2016 của liên bộ Quốc Phòng- Công an về Quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Căn cứ kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Ban CHQS các xã, thị trấn thực hiện lập hồ sơ các công dân có sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 thông qua Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp xét duyệt trước khi duyệt hồ sơ với Ban CHQS huyện. Sau khi xét duyệt xong lập danh sách thông báo công khai trên hệ thống loa truyền

thanh và niêm yết danh sách tại nhà văn hóa các bản và UBND xã, thị trấn; Lý lịch nghĩa vụ quân sự: Phần sơ yếu lý lịch tự khai ghi đầy đủ các nội dung, cột mục (do công dân tự viết, không viết tắt, không tẩy xóa, họ và tên viết chữ in hoa có dấu). Phần nhận xét kết luận của chính quyền cấp xã cần làm rõ và kết luận cụ thể về tiêu chuẩn đạo đức, sức khỏe đối chiếu với quy định hiện hành có đủ tiêu chuẩn nhập ngũ hay không, lý do. Tiến hành xét duyệt hồ sơ chặt chẽ, nghiêm túc từng người ở Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã, sau đó chuyển về Ban CHQS sự huyện để tiếp tục kiểm tra, thẩm định và kết luận.

3.5. Tổ chức hiệp đồng, thâm nhập tân binh

Giao Ban CHQS huyện, hiệp đồng với các đơn vị nhận quân và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra các xã, thị trấn tổ chức thâm nhập tân binh theo quy định “3 gặp: Gặp địa phương, gặp gia đình, gặp công dân nhập ngũ; 4 biết: Biết lý lịch, biết sức khỏe, biết văn hóa, biết thái độ chính trị, đạo đức và nguyện vọng của người nhập ngũ”; Ban CHQS huyện, tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho Chỉ huy trưởng quân sự, cán bộ làm công tác thâm nhập tân binh các xã, thị trấn, ghi đầy đủ nội dung và kết luận rõ ràng vào lý lịch của công dân nhập ngũ và chịu trách nhiệm trước Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp và Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp trên về công tác thâm nhập tân binh.

3.6. Chốt quân số với các xã, thị trấn

Chốt quân số bảo đảm số chính thức và tỉ lệ số dự phòng không quá 5% quân số chính thức gọi nhập ngũ. Lập danh sách thanh niên đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ niêm yết công khai tại nhà văn hóa bản và UBND xã, thị trấn.

3.7. Phát lệnh gọi nhập ngũ

UBND huyện tổ chức giao Quyết định, lệnh gọi công dân nhập ngũ cho UBND các xã, thị trấn.

UBND các xã, thị trấn tổ chức lễ phát lệnh cho công dân đủ điều kiện nhập ngũ (tổ chức phát lệnh tập trung tại trụ sở UBND các xã, thị trấn) đảm bảo trang trọng, phân khởi, tự hào, thiết thực, hiệu quả, đúng luật.

3.8. Quản lý tân binh, Tổ chức lễ giao quân

Quản lý chặt chẽ số tân binh, tổ chức động viên thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên và những gia đình có thanh niên nhập ngũ,

Tổ chức ngày giao quân thực sự là ngày hội của toàn dân, giao đủ chỉ tiêu, đúng thời gian, an toàn, tiết kiệm.

Khi có tân binh không đủ tiêu chuẩn sức khỏe của các đơn vị nhận quân trả về địa phương, yêu cầu UBND các xã, thị trấn lên đón về và làm biên bản bàn giao cho gia đình bảo đảm chặt chẽ.

4. Các mốc thời gian

Tổ chức khám sức khỏe cấp xã xong trước ngày 30/10/2019.

Tổ chức khám sức khỏe cấp huyện xong trước ngày 30/11/2019.

Thâm nhập, hoàn chỉnh kết luận hồ sơ của công dân nhập ngũ các xã, thị trấn gửi về Ban CHQS huyện trước ngày 15/12/2019.

Phát lệnh gọi công dân nhập ngũ xong trước ngày 20/01/2020.

Tổ chức lễ giao nhận quân dự kiến vào tuần 2 tháng 02/2020.

5. Công tác thi đua khen thưởng

Phối hợp với Hội đồng thi đua khen thưởng huyện làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời biểu dương và đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ để tuyên truyền, khuyến khích, nhân rộng các điển hình góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2020.

6. Thực hiện chế độ báo cáo

Trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đánh giá kết quả sau khi kết thúc giao quân, rút kinh nghiệm, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

7. Kinh phí thực hiện

Ban CHQS huyện, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch đảm bảo kinh phí, thanh quyết toán trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện

Thực hiện theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 của cấp trên.

Thành viên hội đồng NVQS huyện phụ trách các xã, thị trấn nâng cao tinh thần trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc Hội đồng nghĩa vụ các xã, thị trấn thực hiện tốt các bước, các khâu trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai và đúng luật.

Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phụ trách các xã, thị trấn *(có phụ lục kèm theo)*.

2. Ban CHQS huyện

Căn cứ Quyết định giao chỉ tiêu của UBND tỉnh, tham mưu cho UBND huyện xây dựng các Kế hoạch, Quyết định; Hướng dẫn chi tiết cho các xã, thị trấn theo từng nội dung trong thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo phương thức tròn khâu.

Phối hợp với Trung tâm Y tế, Phòng Y tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch hợp đồng, thẩm định, giám sát, số lượng, vật chất, vật tư y tế khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bảo đảm đúng quy định, kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn đưa số công dân (có lệnh gọi khám sức khỏe) có mặt tại Trung tâm Y tế huyện để khám sức khỏe NVQS.

Hướng dẫn, chỉ đạo lập, duyệt hồ sơ lý lịch nghĩa vụ quân sự theo đúng kế hoạch, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự.

Hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng Luật, đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt, giao nhận quân theo quy định.

Tổng hợp báo cáo kịp thời quá trình thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với Hội đồng NVQS huyện, UBND huyện, Thường trực Huyện ủy, Bộ CHQS tỉnh theo quy định.

3. Công an huyện

Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; Chịu trách nhiệm tổ chức xác minh, kết luận về chính trị, đạo đức, gia đình và bản thân của những công dân đủ điều kiện nhập ngũ.

Phối hợp với Ban CHQS huyện, các ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự, cử cán bộ làm chứng minh nhân dân cho các trường hợp công dân trúng khám tuyển nghĩa vụ quân sự chưa có chứng minh nhân dân (thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế huyện trong những ngày khám tuyển) trả chứng minh nhân dân cho công dân xong trước ngày 05/01/2020.

Chủ trì phối hợp với Ban CHQS huyện xây dựng kế hoạch tuần tra, bảo vệ an toàn trong suốt quá trình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và buổi lễ giao, nhận quân.

4. Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế huyện

Phối hợp với Ban CHQS huyện tham mưu cho UBND huyện thành lập Hội đồng khám sức khỏe, xây dựng Kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự dự trữ vật tư, trang thiết bị y tế tiêu hao trong khám tuyển.

Tổ chức khám sức khỏe theo Kế hoạch, phân loại, kết luận chính xác, không để nhầm lẫn, phiếu khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự phải có chữ ký của Y, Bác sỹ từng phòng khám ghi rõ họ tên, kết luận của Chủ tịch Hội đồng, ký tên, đóng dấu.

5. Phòng Giáo dục & Đào tạo, Trường trung học phổ thông Bình Lư, Trường PTDTNT huyện

Phòng Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp với Trường THPT Bình Lư, Trường Dân tộc nội trú huyện xác minh, kết luận chính xác trình độ văn hóa của công dân gọi nhập ngũ.

6. Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

Phòng Văn hóa - Thông tin: Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, động viên thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chủ trì phối hợp với các xã, thị trấn xây dựng chương trình giao lưu văn nghệ tiễn các công dân lên đường nhập ngũ. Chuẩn bị tăng âm loa đài cho đêm văn nghệ và ngày giao, nhận quân bảo đảm trang nghiêm, thực sự là ngày hội của toàn dân. Thực hiện treo băng zôn, khẩu hiệu trong quá trình khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và ngày hội giao, nhận quân.

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: Làm tốt công tác đưa tin, tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống thông tin đại chúng của huyện về Luật nghĩa vụ quân sự, các Kế hoạch, Quyết định, hướng dẫn về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ...

7. Huyện Đoàn

Rà soát danh sách đoàn viên, thanh niên (theo Quyết định gọi công dân nhập ngũ). Chỉ đạo hoàn tất thủ tục hồ sơ (sổ đoàn, giấy giới thiệu chuyên sinh hoạt đoàn) xong trước 05/01/2020.

Phối hợp với các ban, ngành làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phối hợp với Ban CHQS huyện bảo đảm kinh phí, thanh quyết toán cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

9. Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức đoàn thể

Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên có chồng, con, em trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ gương mẫu thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.

10. UBND các xã, thị trấn

Kiến toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn đúng, đủ thành phần theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách đến từng bản.

Tổ chức đưa, đón số công dân tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, công dân được gọi nhập ngũ theo kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trên đây là Kế hoạch Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, UBND các xã, thị trấn, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh (B/c);
- TT Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các Thành viên Hội đồng NVQS huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lưu Hữu Hòa

PHỤ LỤC

Phân công Thành viên Hội đồng NVQS huyện phụ trách các xã, thị trấn

(Kèm theo Kế hoạch số: 1062 /KH-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2019

của Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường)

STT	Thành viên HĐNVQS	Phụ trách xã, thị trấn
1	Trưởng Phòng Văn hóa & Thông tin huyện	Xã Khun Há
2	Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện	Xã Thèn Sin
3	Trưởng Phòng LĐTB & XH huyện	Xã Bản Hòn
4	Trưởng Công an huyện	Xã Sơn Bình
5	Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện	Xã Giang Ma
6	Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện	Xã Bản Bo
7	Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện	Xã Nà Tăm
8	Bí thư Huyện đoàn	Xã Tả Lèng
9	Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện	Xã Bình Lư
10	Trưởng Phòng Y tế huyện	Xã Bản Giang
11	Chủ tịch Hội Nông dân huyện	Xã Hồ Thầu
12	Trưởng đài Truyền thanh – Truyền hình huyện	Xã Sùng Phải
13	Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện	Xã Nùng Nàng
14	Chủ tịch Hội cựu Chiến binh huyện	Thị trấn Tam Đường